



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Nếu không tinh gọn bộ máy thì không thể phát triển được"

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Nam Định và Cộng hòa Séc



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh ĐOÀN TẤN/TTXVN)

Sáng 31/10, thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tới đây có thêm thành phố Huế thì sẽ lên 6 thành phố... Đầu tư thành phố tức là đầu tư cục tăng trưởng của khu vực, phải có nghiên cứu những cơ chế, chính sách đặc biệt. Vì thành phố là cục

tăng trưởng nên phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, thu chi ngân sách, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư cho rằng, phát triển phải bền vững, hài hòa, "nếu thành phố cứ phát triển vùn vụt còn nông thôn càng khó khăn là không được, rồi người dân cứ ùn ùn đổ về thành phố". Trung ương đã bàn thảo về vấn đề thành lập thành phố Huế thuộc Trung ương và nhận thấy đủ tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn những điểm hạn chế. Huế phải vượt qua tất cả những khó khăn phải đổi mới nếu lên thành phố. Tổng Bí thư cũng lưu ý với những địa phương muốn phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phải căn cứ

(Xem tiếp trang 4)

Trong các ngày 28 và 29/10, Đoàn công tác tỉnh Nam Định do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp - Giao thông và Bộ Công thương Cộng hòa Séc để xúc tiến đầu tư, thương mại. Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đã thăm bà con cộng đồng tại Trung tâm thương mại SAPA, Praha.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, trong đó nhấn mạnh rằng, thời gian vừa qua, Nam Định đã tích cực đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay, Nam Định là một trong ba thành phố công nghiệp lớn ở phía Bắc Việt Nam, có vị trí thuận lợi về giao thông vận tải cũng như sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, nhà xưởng để thu hút các nhà đầu tư Séc và các nước.

Trên cơ sở các điều kiện thuận lợi trên, Nam Định mong muốn hợp tác cũng như thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Séc vào Nam Định trong các lĩnh vực thế mạnh của Séc như công nghệ xử lý rác thải, công nghệ xử lý nước thải công nghiệp; chế tạo máy, điện tử, công nghệ hóa chất, y tế...

Ngoài ra, hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp hai bên. Nam Định sẵn sàng cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Séc để phía Séc nắm rõ về các điều kiện cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư, cũng như các vấn đề cần thiết khác để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên đạt hiệu quả, thực chất.

Về phía Séc, ông Muller - Giám đốc cao phụ trách vấn đề thương mại và ngoại thương với EU và với các nước trên thế giới của Bộ Công thương Séc và ông Martin - Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế bày tỏ vui mừng khi được đón



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác ngày 28/10/2024 tại Cộng hòa Séc.

tiếp Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, đồng thời khẳng định trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc.

Các đại diện của Liên đoàn Công nghiệp - Giao thông và Bộ Công thương Séc cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian gần đây nhu cầu hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước ngày càng tăng lên. Các doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều hợp tác trong các lĩnh vực như khai khoáng, giao thông, sản xuất máy bay. Ngoài ra, việc giữa tháng 12, nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Skoda của Séc tại tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt

đầu vận hành dây chuyền lắp ráp cũng sẽ tạo động lực mới cho các doanh nghiệp Séc đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào tỉnh Nam Định nói riêng.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam và với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp hai nước, kim ngạch thương mại song phương sẽ ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, dự kiến cuối năm 2024, Liên đoàn Công nghiệp và Giao thông Cộng hòa Séc sẽ tổ chức một Đoàn

(Xem tiếp trang 4)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc chỉnh trang mạng cáp viễn thông và các vị trí có hạ tầng sử dụng chung trên địa bàn thành phố Nam Định

VĂN TRỌNG

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về "Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững trong việc xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh", sáng 31/10, Thường trực HĐND tỉnh thành lập 2 tổ công tác, tiến hành khảo sát thực địa việc chỉnh trang mạng cáp viễn thông và các vị trí có hạ tầng sử dụng chung trên địa bàn thành phố Nam Định. Tham gia

các tổ khảo sát có lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi khảo sát, các tổ đã tiến hành kiểm tra thực địa việc chỉnh trang cáp ngoại vi của các doanh nghiệp viễn thông, việc hạ ngầm cáp viễn thông; hạ tầng viễn thông dùng chung và việc thanh thải

(Xem tiếp trang 4)

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Bãi Viên

THÀNH TRUNG

Ngày 31/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Bãi Viên tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định).

Theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND của UBND tỉnh, khu nhà ở xã hội Bãi Viên có tổng vốn đầu tư trên 909,2 tỷ đồng; diện tích đất dự kiến sử dụng là trên 30 nghìn m²

(trong đó diện tích đất giao thông là 1.737,5m²; đất xây dựng công trình là trên 28,285 nghìn m² gồm diện tích cây xanh, đường nội bộ, cảnh quan trên 18,785 nghìn m² và diện tích xây dựng là 9,5 nghìn m²).

Quy mô xây dựng: đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500

(Xem tiếp trang 4)

Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó 15 giờ ngày 31/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt với xăng, nhưng tăng đối với dầu các loại.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.408 đồng/lít, giảm 284đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 20.503 đồng/lít, giảm 391 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 18.148 đồng/lít, tăng 91 đồng/lít; dầu hỏa không

cao hơn 18.833 đồng/lít, tăng 263 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 16.461 đồng/kg, tăng 232 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 20 lần, giảm 23 lần

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nam Định luôn quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền với nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kỳ I: Đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Trọng tâm

(Xem tiếp trang 2)

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh khảo sát thực địa việc quản lý, sử dụng đất trong các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ý Yên.



TIN THẾ GIỚI

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kết thúc phái bộ chính trị tại Somalia

Ngày 30/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bỏ phiếu nhất trí bắt đầu quá trình kéo dài 2

năm rút phái bộ chính trị (UNSOM) khỏi Somalia.

Theo nghị quyết được thông qua cùng ngày, HĐBA đã đồng ý thực hiện giai đoạn chuyển tiếp và các kế hoạch để UNSOM kết thúc sứ mệnh của mình trước ngày 31/10/2026. UNSOM sau thời điểm đó được gọi là Phái bộ Hỗ trợ chuyển tiếp của LHQ tại Somalia (UNTMIS). (Xem tiếp trang 2)

TIN TRONG NƯỚC

BẮC GIANG Tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành cầu Đồng Việt vào tháng 12 năm nay

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông,

nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, sau hơn 2 năm thi công, đến thời điểm này, cầu Đồng Việt thuộc địa bàn huyện Yên Dũng đạt hơn 98% khối lượng công việc.

Công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu được khởi công tháng 6/2022 với tổng chiều dài hơn 811m, mặt cầu rộng 23,5m. Cầu được xây dựng vượt sông Thương (Xem tiếp trang 4)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện

Chỉ số cải cách hành chính sau sáp nhập đơn vị hành chính

Bài và ảnh: NGUYỄN HUƠNG

Từ đầu năm đến nay, kết quả thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử (bộ chỉ số) của tỉnh luôn đứng thứ trong top 10 các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tuy nhiên tháng 9 và tháng 10/2024, kết quả thực hiện bộ chỉ số này của tỉnh đứng thứ 21 và 34/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nguyên nhân tồn tại hàng là do sau sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC), các cơ quan, đơn vị có thay đổi về con người, thông tin của cá nhân, công chức cấp huyện, xã và người dân. Các ngành chức năng, các địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này để nhanh chóng trở lại vị trí top đầu của cả nước.

Không bị gián đoạn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ ngay sau khi có quyết định sáp nhập lại ĐVHC. Sở TT và TT phối hợp với các đơn vị liên quan của các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban công yếu Trung ương; các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thay đổi tên, mã đơn vị trên Cổng DVC tỉnh, Cổng DVC quốc gia, Hệ thống báo cáo chính phủ, Hệ thống phần mềm kiến nghị, Chứng thực điện tử của các đơn vị thực hiện sáp nhập ĐVHC. Phân quyền cho 1 đơn vị cấp huyện, 51 đơn vị xã, phường, thị trấn với gần 600 tài khoản trên Cổng DVC tỉnh và gần 100 tài khoản trên phần mềm chứng thực điện tử, Hệ thống báo cáo chính phủ, Hệ thống phần mềm kiến nghị. Thay đổi mã định danh theo địa chỉ mới để nhanh chóng tiếp nhận sự chỉ đạo, điều hành của các cấp cũng như không làm gián đoạn việc phục vụ giao dịch hành chính trên môi trường mạng. Để các đơn vị, cá nhân duy trì hoạt động thường xuyên của các nền tảng số, dịch vụ số dùng chung của tỉnh nhanh chóng, chính xác,

1.000 tài khoản trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành; cấp gần 300 tài khoản email công vụ cho các cấp phòng, ban, các xã sáp nhập vào thành phố Nam Định. Như vậy ngay sau sáp nhập ĐVHC, ở tất cả các đơn vị có biến động về địa giới hành chính và cá nhân cán bộ, công chức có thay đổi chức danh công việc đều được hướng dẫn và chuẩn hóa thông tin để đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bộ phận một cửa của các ĐVHC sau sáp nhập chủ động bố trí cán bộ hiểu rõ địa bàn, nắm vững từng hộ dân để dễ dàng hướng dẫn công dân đến giải quyết TTHC. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi một trong những mục tiêu sắp xếp ĐVHC của tỉnh là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, sàng lọc, nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của các

địa phương để phát triển bền vững. Mặc dù Sở TT và TT cùng các sở, ngành và địa phương nỗ lực đảm bảo thông tin thông suốt, tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi vẫn còn một số cán bộ chưa thích nghi ngay với công việc. Đặc biệt số cán bộ của huyện Mỹ Lộc trước đây chưa bắt kịp quy trình công nghệ của hệ thống đăng nhập một lần do hệ thống này mới chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Nam Định. Nhiều người dân, doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuyển đổi thông tin cá nhân và đơn vị mình hoặc chuyển đổi rồi nhưng vẫn nhầm lẫn giữ thông tin cũ khiến cho việc giải quyết TTHC phải mất thêm công đoạn chuẩn hóa thông tin cá nhân. Những nguyên nhân khách quan này dẫn đến việc tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn còn thấp; tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng DVC quốc gia chưa khớp với số liệu thực tế giải quyết tại địa phương; tỷ lệ thanh toán trực tuyến thấp và việc sử dụng lại

dữ liệu cũ vẫn là 0%. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản làm giảm thứ hạng của tỉnh trong việc thực hiện bộ chỉ số. Nhận diện rõ những tồn tại làm giảm điểm thực hiện bộ chỉ số, toàn tỉnh đang tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số để khắc phục. Trên cơ sở đó các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC; tái cấu trúc xây dựng DVC trực tuyến toàn trình; sử dụng lại hồ sơ, dữ liệu số hóa... nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; cung cấp đầy đủ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVC quốc gia. Bên cạnh đó, nhanh chóng khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa để tránh bộ lên Cổng DVC quốc gia. Trên cơ sở đó, nhanh chóng khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa để tránh bộ lên Cổng DVC quốc gia. Bên cạnh đó, nhanh chóng khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa để tránh bộ lên Cổng DVC quốc gia. Bên cạnh đó, nhanh chóng khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa để tránh bộ lên Cổng DVC quốc gia.



Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Với mục tiêu tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 theo hướng hiện đại, đồng bộ và giữ gìn bản sắc văn hóa như Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đặt ra, năm 2024 thành phố Nam Định đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, mở rộng phát triển không gian; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển thành phố trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

đến đường Phù Nghĩa); cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi; xây dựng các khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ, Lương Xá, Phú Ốc, Vạn Diệp; trụ sở Cục Quản lý thị trường (tỉnh) với tổng giá trị 106,2 tỷ đồng. Tiếp tục giải quyết tồn tại GPMB các dự án: khu đô thị mới phía Nam sông Đào; khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ (phường Nam Vân và phường Nam Phong); khu dân cư tập trung Vạn Diệp (phường Nam Phong); Khu dân cư tập trung Lương Xá (phường Lộc Hòa) và các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Thành phố Nam Định đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG



Thi công công trình đường trục phía Nam thành phố Nam Định.

Công tác quy hoạch, xây dựng, mở rộng và phát triển không gian, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để thành phố Nam Định phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU. Do đó, thành phố đã hoàn thành lập và tổ chức công bố công khai Quy hoạch phân khu III (phần khu phía Tây) và quy hoạch phân khu IV (phần khu phía Tây Nam); đang tập trung lập quy hoạch phân khu V (3 phường phía Nam sông Đào); hiện tại đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập Quy hoạch phân khu V - Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Cửa Nam, phường Nam Vân, phường Nam Phong. Cùng với đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng cho 8 dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Bãi Viên, phường Mỹ Xá, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phường Lộc Vương (khu vực Trường Đại học Lương Thế Vinh), phường Lộc Vương.

Trong công tác xây dựng cơ bản, UBND thành phố đã tổng hợp danh mục các dự án, công trình đầu tư công trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư 22 dự án; trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố đã hoàn thành thi công các công trình: cải tạo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái; xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào; cải tạo kín hóa tuyến thoát nước Kênh Gia (đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Huy Liệu). Cùng với đó, thành phố tiếp tục đốc thúc nhà thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình: xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào (giai đoạn I đạt khối lượng 86% và giai đoạn II đạt 85%); xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vương (đạt 92%); xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi đạt 71%; xây dựng đường trục phía Nam đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến đường Quốc lộ 21 đạt 45%; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà đạt 98%; cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi (đoạn từ Quốc lộ 21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến) đạt 98%; cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các công trình phụ trợ đạt 95%... Lĩnh vực đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng được chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định; các công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị được đồng bộ triển khai tạo diện mạo mới cho thành phố.

Từ ngày 1/9/2024, thực hiện Nghị quyết 1104/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định

(Xem tiếp trang 4)

TIN THẾ GIỚI

tấn, vượt nhu cầu ước tính cho năm (tính đến tháng 6/2025) là 6,74 triệu tấn.

Theo Bộ trên, lượng gạo tồn kho của khu vực tư nhân vào cuối tháng 6/2025 có thể tăng lên 1,62 triệu tấn từ mức thấp kỷ lục 1,53 triệu tấn của một năm trước đó. Đây là tín hiệu tốt đối với tình trạng thiếu hụt nguồn cung gần đây, đẩy giá tăng đột biến do nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè làm giảm sản lượng thu hoạch của mùa vụ trước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá gạo - loại lương thực chính, nhiều khả năng vẫn ở mức tương đối cao vì lạm phát có thể khiến chi

phí sản xuất tăng cao. Về nhu cầu, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản tin rằng xu hướng giảm dài hạn sẽ không thay đổi. Nhu cầu gần đây gia tăng do tốc độ tăng giá gạo chậm hơn so với mì và bánh mì và các nhà hàng tiêu thụ nhiều hơn nhờ du lịch đang trong giai đoạn bùng nổ. Bộ nhận định sản lượng gạo trong năm 2025 dự kiến không đổi, ở mức 6,83 triệu tấn, nhưng nhu cầu có thể giảm xuống còn 6,63 triệu tấn, một phần do giá cao. Tuy nhiên, triển vọng cung cầu có thể được điều chỉnh, vì một số chuyên gia cảnh báo "nguy cơ cầu giảm là rất cao" do tác động ngược của nhu cầu tăng đột ngột trong năm nay và giá cả tăng

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

(Tiếp theo trang 1) là Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 6/6/2023 về việc "Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới"; Công văn về việc "Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ"; Chỉ thị số 11-CT/TU về "Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 về "Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Bên cạnh đó, Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, dân chủ; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, cấp ủy đảng các huyện, thành phố cũng đề ra nhiều giải pháp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với công tác dân vận chính quyền. Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận chính quyền, Huyện ủy đã chủ động xây dựng các chỉ thị, công văn, kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy như: Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 8/8/2022 của Ban TVTU về "Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; kế hoạch về "Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới"; chỉ thị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân hàng năm, đồng thời theo dõi, chỉ đạo hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2024 tại các xã, thị trấn. Tăng cường công tác nắm, tổng hợp tình hình các tầng lớp

nhân dân, tình hình hoạt động các tôn giáo, nhất là tại các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội... Qua đó đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần giải quyết hiệu quả những phần việc khó tại cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện đổi mới công tác dân vận, Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy trách nhiệm là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm hàng năm đã đề ra, có thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, hướng dẫn HĐND các cấp chủ trì thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu cử tri các huyện, thành phố trước các kỳ họp HĐND thường lệ, phát huy dân chủ

trong nhân dân, trong đại biểu HĐND tham gia ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền. Hoạt động giám sát được HĐND chú trọng triển khai, tập trung vào những chuyên đề mà nhân dân quan tâm, cử tri kiến nghị nhiều lần. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.819 phiên chất vấn và xem xét chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND, các cơ quan thuộc HĐND đã tổ chức giám sát 1.584 chuyên đề; Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã giám sát gần 6.000 nghị quyết của HĐND và gần 60 nghìn quyết định của UBND, giám sát việc giải quyết đối với gần 12 nghìn kiến nghị của cử tri. Qua đó đã nâng cao uy tín, vị thế của các cơ quan dân cử. Nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban TVTU; hàng năm chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện công tác dân vận chính quyền. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận gắn với việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước phân công đồng chí thủ trưởng cơ quan trực tiếp phụ trách công tác dân vận; cấp huyện phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận chính quyền; đối với cấp xã đồng chí Phó Chủ tịch UBND tham gia Phó trưởng Khối Dân vận phụ trách công tác dân vận chính quyền. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. UBND các cấp chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cũng duy trì thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền các cấp trong tỉnh. Hàng năm, các đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với MTTQ, đoàn thể các cấp; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều, thống nhất nội dung và tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện theo quy định; lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền nhất là những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình nhân dân, động viên đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên gặp mặt đối thoại với nhân dân tại các địa phương còn vướng mắc trong việc triển khai các công trình, dự án nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. (Còn nữa)

Mặt trận Tổ quốc Hải Hậu phát huy vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ huyện Hải Hậu luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

5 năm qua, MTTQ huyện đã tổ chức 8 lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định cho trên 2.300 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến ban công tác Mặt trận các khu dân cư. Qua tập huấn đã hướng dẫn về quy trình giám sát, xác định rõ chủ thể giám sát, lựa chọn nội dung giám sát và đối tượng giám sát đối với từng cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Công tác giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ huyện với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ký kết Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND huyện và UBND huyện, trong đó có nội dung phối hợp về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, xem xét giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm... Hàng năm, MTTQ huyện đề xuất nội dung giám sát với HĐND để xem xét đưa vào nội dung chương trình giám sát của HĐND; đồng thời trước khi xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều họp thống nhất nội dung với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp. Cấp ủy, chính quyền các cấp hàng năm đều có văn bản chỉ đạo các ngành có liên quan giới thiệu nội dung giám sát, phản biện để MTTQ nghiên cứu tổ chức thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; MTTQ thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp

phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời điểm huyện Hải Hậu đang thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện 349 cuộc giám sát. Trong đó, MTTQ huyện đã tổ chức 13 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp xã; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp xã, góp ý phản biện 9 loại văn bản. MTTQ cấp xã đã tổ chức 336 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc động và quản lý các nguồn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM; thực hiện hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang... Các xã, thị trấn đã thực hiện góp ý phản biện 43 loại văn bản.

Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả trong việc tham

gia góp ý, phản biện xã hội, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: quản lý đất đai, thủ tục hành chính, đấu thầu công... Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, MTTQ huyện đã thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó giúp cho việc thực hiện bầu cử đảm bảo đúng quy định, phát huy dân chủ trong nhân dân. Phối hợp với HĐND huyện, Viện Kiểm sát Huyện thực hiện 28 cuộc giám sát. Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, MTTQ các cấp trong huyện tập trung giám sát: Việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; quy trình bình xét, công nhận xã, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM; việc phân bổ sử dụng nguồn vốn Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng NTM. Trong xây dựng đô thị văn minh, tập trung giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong xây dựng, chỉnh trang đô thị, thực hiện chính sách về xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa; việc triển khai thực hiện pháp lệnh về bảo vệ môi trường; việc tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. MTTQ cấp xã hướng dẫn ban thanh tra nhân dân tổ chức 454 cuộc giám sát, qua giám sát đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý những thiếu sót, không để xảy ra vi phạm. Các ban giám sát đấu tư cộng đồng giám sát 435 dự án, qua giám sát đã phát hiện những thiếu sót, nhắc nhở đơn vị thi công chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng công trình. Thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xóm, xã NTM. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để huyện Hải Hậu có 349/390 xóm, tổ dân phố đạt NTM kiểu mẫu; xã Hải An đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Yên Định đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh; 100% xã, thị trấn cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh (trừ chỉ tiêu nước sạch).

Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên đề, chuyên sâu về kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và một số lĩnh vực có liên quan cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện việc chọn chủ đề, giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội một cách khoa học, sát với nhu cầu của đoàn viên, hội viên và nhân dân; sát với thực tiễn, tình hình của địa phương, đơn vị để công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất; chú trọng thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững ■



Ban công tác Mặt trận xóm 2, xã Hải Châu tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với việc chủ động, sáng tạo, tham gia các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Vụ Bản đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), qua đó tiếp tục lan tỏa những hoạt động tốt đẹp, ý nghĩa của thanh niên tới cộng đồng.

Đồng chí Phạm Thị Lan, Phó Bí thư phụ trách Huyện Đoàn Vụ Bản cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp bộ Đoàn trong huyện tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân trên địa bàn hiểu về ý nghĩa của việc HMTN, và tích cực tham gia phong trào; giao chỉ tiêu vận động hiến máu cho các đơn vị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào HMTN của huyện ngày càng phát triển rộng khắp, được đông đảo ĐVTN và

chỉ tiêu đăng ký. Năm 2022, anh Trần Như Khôi được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN.

Anh Phạm Duy Khánh là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã Hợp Hưng chia sẻ: Lần đầu tiên anh tham gia HMTN là năm 2012, khi đó còn là sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Cũng như mọi người khác, lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp, lo lắng, không biết bản thân có đủ điều kiện để tham gia HMTN hay không. Sau khi hiến máu xong, anh Khôi cảm thấy sức khỏe ổn định, thấy vui vì mình đã làm được việc có ý nghĩa và xác định mỗi khi có điều kiện sẽ tham gia HMTN và vận động bạn bè, người thân xung quanh cùng tham gia. Ra trường trở về địa phương công tác, lại tham gia công tác Đoàn, anh Khánh thường xuyên tuyên truyền, vận

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Bài và ảnh: DIỆU LINH



Đoàn viên, thanh niên huyện Vụ Bản tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.

các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Sau mỗi đợt tuyên truyền, phát động, nhiều ĐVTN đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hoạt động này; số lượng người tham gia HMTN ngày càng tăng. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có hơn 2.000 ĐVTN tham gia chương trình HMTN do huyện tổ chức, trong đó riêng năm 2023, có 376 ĐVTN tham gia. Ngoài ra, hàng năm, tuổi trẻ huyện Vụ Bản còn tham gia chương trình ngày "Chủ nhật đỏ" do Tỉnh Đoàn phát động, thu hút trên 500 ĐVTN tham gia.

động ĐVTN, người dân trong xã tích cực tham gia HMTN; chia sẻ thêm về những lợi ích, quyền lợi mà người tham gia HMTN nhận được. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia HMTN đều đặn, phát huy tinh thần xung kích của bản thân để mọi người thêm tin tưởng hơn. Đến nay, phong trào HMTN đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã Hợp Hưng, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về phong trào đã có nhiều thay đổi tích cực. Ở Trường Tiểu học thị trấn Gôi, phong trào HMTN của đoàn viên, cán bộ, nhân viên nhà trường diễn ra sôi nổi, hàng năm đều đặn có 13-15 người tham gia chương trình HMTN do huyện tổ chức, mỗi người hiến 250-350ml máu/lần. Trong phong trào chung đó, anh Trần Ngọc Huy, Bí thư chi Đoàn Trường Tiểu học thị trấn Gôi không chỉ tích cực tham gia HMTN, mà còn là nhân tố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên nhà trường hiểu rõ quyền lợi, ý nghĩa của phong trào, cấp nhật lịch hiến máu, nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe trước mỗi ngày hiến máu.

Từ chương trình HMTN, đã có nhiều ĐVTN tham gia hiến máu thường xuyên, đều đặn, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình đến mọi người xung quanh. Tiêu biểu như các ĐVTN: Phạm Hùng Quang, Nguyễn Đăng Khoa, xã Thành Lợi; Phạm Duy Khánh, xã Hợp Hưng; Trần Ngọc Huy, thị trấn Gôi; Trần Như Khôi, xã Kim Thái... đã HMTN 11 lần. Anh Trần Như Khôi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Thái cho biết: "Tôi luôn xác định trách nhiệm của bản thân cũng như ĐVTN trong xã trong tham gia HMTN, vì vậy tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của HMTN. Cùng với tuyên truyền, tôi cũng tham gia HMTN thường xuyên, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội và lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp đến mọi người xung quanh". Hàng năm, ngoài tham gia HMTN ở địa phương, anh Khôi còn tham gia HMTN ở các địa điểm do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh Đoàn phát động. Từ sự tuyên truyền, vận động và tích cực tham gia phong trào HMTN của anh Khôi, mọi thành viên trong gia đình anh đều tham gia chương trình HMTN do huyện tổ chức; số ĐVTN trong xã tham gia các chương trình HMTN do huyện, tỉnh tổ chức luôn đạt và vượt

Những kết quả hoạt động HMTN của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vụ Bản thời gian qua đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần đưa phong trào HMTN của huyện ngày càng rộng khắp. Để phong trào HMTN ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả bền vững, thời gian tới, Huyện Đoàn Vụ Bản tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến ĐVTN và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu cứu người; tham mưu chính quyền địa phương tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tham gia HMTN, đưa phong trào HMTN của huyện ngày càng phát triển ■

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Xuân Kiên (nay là xã Xuân Trường) huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chi tiết như sau:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2024 đến 16h ngày 14/11/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ: Tại UBND xã Xuân Phúc và điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại: Tổ 5, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày 13, 14, 15/11/2024.
- Giá khởi điểm, tiền đặt trước: Chi tiết tại thông báo và quy chế công ty ban hành.
- Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 17/11/2024 (Chủ nhật) tại UBND xã Xuân Phúc.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đồng loạt cho tất cả các lô đất tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng; Địa chỉ: Tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
Số điện thoại: 0946367004 ■

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SEN VÀNG
PGĐ. TRẦN THỊ HOÀI

Thông báo thành lập Văn phòng Luật sư Nguyễn Sợi

Địa chỉ: Số nhà 62, tổ dân phố số 2, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Số điện thoại: 0942.957.216 - 0984.790.106

Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng, Tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác ■

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN SỢI
TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Luật sư NGUYỄN THỊ SỢI

Cùng với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất (CSVC) trường, lớp là những yếu tố quyết định chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục (CSGD). Những năm qua, huyện Ý Yên đã quan tâm đầu tư CSVC, trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo (GD và ĐT).

Để xây dựng CSVC trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân trong huyện tập trung ra soát lại diện tích đất của các CSGD, từ đó kịp thời quy hoạch, bổ sung, mở rộng diện tích đất cho các CSGD, đặc biệt là các trường mầm non. Tập trung đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học và các khối công trình theo hướng kiến trúc hiện đại, chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Các nhà trường xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu hút các nguồn lực hợp pháp đầu tư cho giáo dục; đầu tư CSVC, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình GDPT 2018; tăng cường CSVC, thiết bị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm học 2023-2024, cấp mầm non đã bổ sung 7 phòng học mới; xây mới 2 nhà đa năng, 7 bếp ăn; làm mới và cải tạo nâng cấp 6 sân trường; xây mới, sửa chữa và nâng cấp 13 nhà vệ sinh... Một số địa phương như Yên Bình, Hồng Quang đã hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị xây dựng trường ra khu mới đảm bảo đủ diện tích, khung trang hiện đại. Cấp tiểu học đang hoàn thiện và đưa vào sử dụng 14 phòng học, phòng chức năng; 2 nhà đa năng. Huy động các nguồn tài trợ đầu tư thiết bị và phương tiện: máy chiếu, ti vi cho 100% các khối

Ý Yên tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bài và ảnh: MINH THUẬN

lớp nhằm khai thác hiệu quả các học liệu điện tử thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Tập trung các nguồn vận động tài trợ và ngân sách nhằm xây mới công trình vệ sinh, tăng cường trang thiết bị, bàn ghế trong các lớp học và phòng học chức năng; cải tạo, nâng cấp các công trình; hệ thống sân vườn, làn xe, nhà vệ sinh. Một số xã như Yên Khang, Yên Chính, Yên Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng nhà đa năng cho các nhà trường... Cấp THCS

đã khai thác, tận dụng các thiết bị hiện có, thiết bị tự làm, học liệu điện tử để tổ chức các hoạt động dạy và học. Số ti vi thông minh và máy chiếu trang bị cho dạy học và các hoạt động giáo dục của các trường đạt tỷ lệ 99,5%. Xã Yên Đồng đã đầu tư xây dựng mới 12 phòng học, phòng chức năng cho trường THCS. Xã Yên Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng nhà đa năng cho trường THCS, xã Yên Chính đang tích cực triển khai dự án chuyển trường THCS

ra khu mới với quy mô hiện đại. Kết thúc năm học 2023-2024, các nhà trường trên địa bàn huyện đã tiếp nhận tài trợ được trên 15 tỷ đồng để bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học; toàn huyện đã có 68/95 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục (đạt tỷ lệ 71,57%); 81/95 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 85,26%); 61/95 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt 64,21%. Hiện đã có 10 trường hoàn thiện hồ sơ để nghị kiến tra công nhận (2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 trường THCS). Số trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia, đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn tăng cao, góp phần thắng lợi trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện.



Một buổi hướng nghiệp của cô và trò Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên).

Để nâng cao chất lượng và sử dụng đội ngũ nhà giáo một cách có hiệu quả, trên cơ sở ra soát thực tế đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên các nhà trường, Phòng GD và ĐT huyện phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện điều động, luân chuyển, biệt phái, tăng cường CBQL, giáo viên, nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Năm học 2023-2024 đã điều động 35 giáo viên, biệt phái 22 giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu và tăng cường 31 CBQL, giáo viên sang các trung tâm học tập cộng đồng; tham mưu UBND huyện tuyển dụng 31 nhân viên kế toán, 68 giáo viên cho các trường mầm non, 48 giáo viên cho các trường tiểu học. Huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao về trình độ đào tạo và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu (Xem tiếp trang 4)

